



ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ ๖๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เพื่อดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ ๑) อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ๓) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้มีมติ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว ดังนั้น จึงประกาศกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ดังนี้

๑. กำหนดให้แต่ละกอง/ส่วนราชการ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของแต่ละกอง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๒. กำหนดให้แต่ละกอง/ส่วนราชการ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณ (แบบ ปค.๕) ของแต่ละกอง แล้วนำส่งให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกปี

๓. มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณของแต่ละกอง/ส่วนราชการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี แล้วนำเสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอปากช่อง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ